



แนวทางปฏิบัติในการจับหรือค้น



เปิดอำนาจ "ตรวจค้น" ของตำรวจตามกฎหมาย

การค้นทั่วไป

"ต้องมีหมายศาล"

เว้นแต่



เรียก จับ คั่น ต้องมี“หมาย”

หมายเรียก	หมายจับ	หมายคั่น
<p>ใครออกหมายเรียกได้บ้าง?</p>  <p>ตำรวจ พนักงาน ฝ่ายปกครอง ศาล</p> <p>ตำรวจจึงออกหมายเรียกได้เอง ไม่ต้องขออนุมัติศาล</p>	<p>ใครออกหมายได้บ้าง?</p> <p>ศาล</p> <p>หมายจับ และ หมายคั่น ตำรวจหรือพนักงานฝ่ายปกครองต้องขออนุมัติจากศาลเท่านั้น</p>	
<p>บุคคลที่ถูกหมายเรียก</p>  <p>พยาน ผู้ต้องหา/จำเลย</p> <p>เรียกมาเพื่อให้ปากคำ หรือมาให้การ หรือสอบถาม</p> <ul style="list-style-type: none"> การสอบสวนของตำรวจ การไต่สวนมูลฟ้องของศาล การพิจารณาคดีของศาล 	<p>เหตุในการออกหมาย</p>  <p>มีหลักฐานว่ากระทำความผิด อัตราโทษจำคุก อย่างสูงเกิน 3 ปี</p>  <p>มีหลักฐานว่ากระทำความผิด และมีเหตุให้เชื่อว่าจะ</p> <ul style="list-style-type: none"> หลบหนี ก่อเหตุอันตราย จะไปยุ่งเหยิงกับ พยานหลักฐาน 	
<p>ไม่มาตามหมายเรียก จะเป็นอย่างไร?</p> <ul style="list-style-type: none"> หากไม่มาตามหมายเรียกต้อง แจ้ง“เหตุอันควร”ต่อเจ้าหน้าที่ ไม่เช่นนั้นจะถือว่าหลบหนี และออกหมายจับได้ 	<p>พฤติกรรมแคไหน คือการหลบหนี</p> <ul style="list-style-type: none"> ประวิงเวลา การโอ้อ้อ ไม่มาตามหมายเรียก โดยไม่มีเหตุอันสมควร ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 	<p>วิธีปฏิบัติในการคั่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ต้องแสดงหมายคั่น ในการตรวจค้นต้องกระทำ ต่อหน้าเจ้าของสถานที่ ต้องคั่นในเวลากลางวัน (ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก)

ช่วยจับคนร้าย ทำได้หรือไม่?

หน้าที่การจับกุมเป็นของ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือ ตำรวจ

ประชาชนจับกุมผู้กระทำผิดได้ 3 กรณี

1 เมื่อเจ้าพนักงาน ร้องขอ ให้ช่วยจับ และ เป็นคดีที่มีหมายจับอยู่แล้ว (ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานใดก็ตาม)



2 เมื่อประชาชนเป็นนายประกัน ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หลบหนีประกัน หรือจะหลบหนีประกัน และเมื่อไม่สามารถจะขอความช่วยเหลือ จากเจ้าพนักงานให้จับกุมได้ทันเวลาที่กำหนด



3 เมื่อพบเห็นการทำความผิดต่อหน้า เฉพาะความผิดประเภทที่กฎหมายระบุไว้



ประทุษร้าย ต่อพระบรมราชตระกูล



ขบถภายในพระราชอาณาจักร และ บกพร่องพระราชอาณาจักร



ความผิดต่อทาง พระราชไมตรีกับต่างประเทศ



ทำอันทรยศแก่ธง หรือ เครื่องหมายของต่างประเทศ



ความผิด ต่อเจ้าพนักงาน



ความผิดฐานหลบหนี จากที่คุมขัง



ความผิดต่อศาสนา



ก่อการจลาจล



กระทำให้เกิดภัยอันตราย แก่สาธารณชน



ปลอมแปลงเงินตรา



ข่มขืนกระทำความผิด



ประทุษร้ายแก่ชีวิต หรือ ร่างกาย



ความผิดฐานกระทำความผิด ให้เสื่อมเสียอิสริยาภ



ลักทรัพย์



วิ่งราว ซิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และโจรสลัด



นรโซก